

(ก)

หน้า

๑.๓ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช

๒๑๘

ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๕

๑. เรื่องด่วน

๑.๑ ญัตติขอให้ลงคะแนนลับ

๓๕๕

(นายปิยะฉัตร วัชรารมณ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ)

๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

๓๕๖

(พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับคณะเป็นผู้เสนอ)

ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕

๑. เรื่องแจ้งที่ประชุม

— ประธานสภาขอหารือที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ ๒๑

๔๙๑

๒. เรื่องด่วน

— ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคล (ค้างมาจากการประชุมคราวก่อน)

๔๙๗

ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (ต่อเป็นพิเศษ)

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕

๑. เรื่องด่วน

— พิจารณาลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

๖๓๐

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (สมัยสามัญ) (ต่อเป็นพิเศษ)
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕
ณ ห้องประชุมรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

จำนวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดที่ลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๔๘๖ คน
ประธานรัฐสภา : บัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียน
เปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ยังไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ยังไม่มี

ต่อไปนี้เป็นเรื่องด่วน คือ พิจารณาญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
ว่าอย่างไรครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) :

ท่านประธานครับ กระผม นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
จังหวัดพิษณุโลก กระผมขอประธานอนุญาตรบกวนเวลาท่านประธานและที่ประชุมสัก
เล็กน้อย กระผมอยากจะกล่าวคำว่า “เสียใจ” สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ซึ่งตัว
กระผมเองอาจจะทำให้เป็นที่เสื่อมเสียหรือเกิดเหตุการณ์ออลเวงในการประชุมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้
และทั้งนั้นสิ่งที่กระผมอยากจะกล่าวคำขอโทษนั้นก็คงจะไม่ค่อยเต็มปากนัก เพราะว่า
ทางออกอย่างหนึ่งซึ่งกระผมไม่มีทางเลือกสำหรับในการเป็นผู้แทนราษฎร แต่ว่าในฐานะ
โดยส่วนตัวกระผมเองก็เคยให้ความเคารพท่านประธาน แต่ว่าสิ่งที่กระผมกลับเสียใจมากยิ่งขึ้น
ไปกว่านั้นก็คือ หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว ได้มีบุคคลในคณะรัฐบาลนี้เป็นต้นว่า
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่าน กระผมจำเป็นต้องเอ่ยนามคือ ท่านรองนายก ฯ

๖๓๐

ประมาณ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ฯ คือ คุณมิชัย ฤชุพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ว่า เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เพราะรัฐบาลก็ใจกว้าง ก็จะทำให้เปิดอภิปรายกันถึง ๓ ทูม ๔ ทูม ฝ่ายค้านก็ไม่ยอม ทั้งจะเลี้ยงข้าวด้วย ทำไมไปพูดอย่างนั้น ไม่เคยมีบอกกล่าวกันเลย การที่บอกว่าจะให้ถึง ๓ ทูม นั่นคือการตกลงกันในวันแรกครับว่า จะให้เปิดอภิปรายวันเดียวถึง ๓ ทูม แต่ไปจับเอาคำว่า “จะให้ถึง ๓ ทูม ๔ ทูม” ไปบิดเบือนข้อเท็จจริง กระผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนระดับที่หนึ่งบริหารบ้านเมืองกันอย่างนี้ จึงให้คำแถลงอย่างนั้น

ประธานรัฐสภา : คุณประเทืองครับ ขอบิณฑบาตเถอะครับ ยุติกันเสียทีครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ครับ มันน่าจะยุติได้ครับ แต่ว่ากระผมเรียน เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไปออกข่าวอย่างนั้นผู้เสียหายไม่ใช่ฝ่ายค้านนะครับ เป็นรัฐบาลเองก็หลายคนก็รู้ว่าฝ่ายค้านนี้ต้องการที่จะให้ข้อเท็จจริงแก่รัฐบาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึง ๔ กระหวาง

ประธานรัฐสภา : ครับ เอะละครับ เรื่องแล้วไปแล้ว ยุติกันเสียทีเถอะครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : สำหรับตัวท่านประธานกระผมต้องขอกราบขอภัยท่านด้วยครับ

ประธานรัฐสภา : ขอขอบคุณมากครับ เราตั้งต้นทำงานกันใหม่ดีกว่าครับ ต่อไปนี่เป็นการออกเสียงลงคะแนนไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจนะครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ แจกกระดาษที่ได้พิมพ์รายชื่อรัฐมนตรีทั้ง ๒๔ ท่าน ซึ่งถูกอภิปรายไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจแก่ท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน เอาคุณธรรมคุณญ วาอย่างโรอีกละ

(เจ้าหน้าที่ได้นำซองใส่แผ่นกระดาษสำหรับ ลงคะแนนแจกให้แก่สมาชิกในที่ประชุมโดยทั่วกัน)

นายธรรมบุญ ลัดพลี สมาชิกวุฒิสภา : ขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพ กระผม นายธรรมบุญ ลัดพลี สมาชิกวุฒิสภา กระผมมีเรื่องใคร่กราบเรียน

หรือท่านประธานสัณนิทธานะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพราะว่าตามแบบฟอร์มตลอดจนเอกสารที่ได้กรุณาแจกมาให้พวกเราได้ทราบนี้ นะครับ กระผมเกรงว่าจะไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการลงคะแนนอาจจะเป็นโมฆะได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ครับ ตามมาตรา ๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญ นะครับ

ประธานรัฐสภา : เรื่องงตไม่ให้ออกเสียงใช่หรือไม่ครับ

นายธรรมนูญ ลัดพลี สมาชิกวุฒิสภา : ใช่ครับผม

ประธานรัฐสภา : ประเดี่ยผมจะอธิบาย ขอให้แจกกระดาษเสียก่อน

นายธรรมนูญ ลัดพลี สมาชิกวุฒิสภา : ครับผม แล้วขอให้ขีดฆ่าออกเสียครับ ขอบพระคุณครับ

ประธานรัฐสภา : เจ้าหน้าที่แจกของให้ท่านสมาชิกได้ นะครับ แล้วนับด้วยก่อนจะแจกอย่าให้เกิน ๕๒๖ นะครับ แล้วก็เหลือเท่าไรนับ แล้วแจ้งจำนวนให้สมาชิกทราบว่าแจกไปเท่าไรเหลือเท่าไร ไหนคุณเซาวรินว่าอย่างไรครับ

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส. ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออนุญาตประธานกรวาทเรียนหรือท่านประธาน การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ฝ่ายค้านในฐานะผู้กล่าวหา ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายข้อบกพร่องอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐบาล แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเลย กระผมไม่ทราบว่ากระผมจะลงมตอย่างไร กระผมไม่มีข้อวินิจฉัย เพราะทราบแต่ข้อกล่าวหา แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสแก้ไขเลยครับ

ประธานรัฐสภา : ก็มีผู้เสนอปิดอภิปรายไปแล้วครับ ก็หมดเรื่องกันไปแล้ว ปิดอภิปรายแล้วครับ ว่าอย่างไรครับ

นายบูรณะศักดิ์ เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องนี้กระผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลน่าจะเตรียมตัวมาพูดนะครับ ไม่ควรจะไปปล่อยไปอย่างนี้นะครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ

๖๓๒

ประธานรัฐสภา : เตรียมนะเตรียมละครับ แต่ว่าไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดนี้
ครับ บอกว่าหมดเวลาแล้วครับ เอา คุณปียะณัฐว่าอย่างไร

นายปียะณัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่าน-
ประธานที่เคารพ ที่ท่านประธานบอกว่าไม่เปิดโอกาสนะ ใครไม่เปิดโอกาสครับ กระทบได้
วิงวอนขอร้องรัฐบาลว่าขอเปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดกัน เพราะฉะนั้นท่านประธานพูด
อะไรคราวหลังกรุณาระมัดระวังถ้อยคำหน่อยนะครับ

ประธานรัฐสภา : ขอประทานโทษนะครับ ผมมีเทปอยู่ด้วยนะครับที่ตกลง
กันไว้ว่าอย่างไรครับ มีทั้งเทปทั้งคำพูดที่ถอดจากเทปด้วยครับ มีไว้พร้อมครับ เดี่ยวไปขอ
ฟังได้ครับว่า ใครตกลงไว้ว่าอย่างไรครับ ตอนนี้มีท่านสมาชิกเข้ามาใหม่ ๆ อีกหลายท่าน
นะครับ ท่านผู้ใดยังไม่ได้รับซองครับ โปรดยกมือขึ้นครับ

(มีสมาชิกยกมือขึ้น)

ประธานรัฐสภา : เจ้าหน้าที่ไปแจกท่านผู้ที่มาใหม่ครับ ท่านผู้ใดยังไม่ได้อ
รับซอง โปรดยกมือขึ้นครับ ไหนคุณประยูรว่าอย่างไรครับ

นายประยูร สุรนิวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ท่านประธาน
ที่เคารพ กระทบ ประยูร สุรนิวงศ์ จากอุดรธานี พรรคชาติประชาธิปไตย กระทบ
ขอกราบเรียนเสนอสักเล็กน้อยครับ คือ การเดินเข้ามานี้คงจะมีมาเรื่อยๆ เราจะลงคะแนน
กัน ท่านประธานน่าจะกำหนดว่าให้เวลาอีกสักกี่นาทีนะครับ ๑ แล้ว ๒ หลังจากนั้นแล้ว
นี้กรุณาให้ท่านประธานได้ชี้แจงว่าจะทำเครื่องหมายอย่างไร

ประธานรัฐสภา : ครับ กำลังจะชี้แจงเมื่อแจกซองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

นายประยูร สุรนิวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ครับ ขอบคุณ
ครับ

ประธานรัฐสภา : ท่านผู้ใดยังไม่ได้รับซองแบบฟอร์มลงคะแนนบ้างครับ โปรด
ยกมือขึ้นครับ

(ไม่มีสมาชิกยกมือ)

ประธานรัฐสภา : ไม่มีนะครับ ตามแบบฟอร์มที่ได้แจกไปนะครับ ช่องแรก เป็นรายนามกระทรวงนะครับ ช่องที่ ๒ เป็นรายชื่อรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ช่องที่ ๓ เขียนไว้ว่าไว้ว่างใจ ช่องที่ ๔ ไม่ไว้ว่างใจ ส่วนช่องที่ ๕ ที่ว่า งดออกเสียงนั้น ตัดออกครับ เพราะว่าคุณธรรมนูญ คัดค้านว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกไว้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ มีแต่บอกว่า ไว้ว่างใจหรือไม่ไว้ว่างใจเท่านั้นงดออกเสียงไม่มี แต่ถ้าท่านผู้ใด จะไม่ทำอะไรเลยก็ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านไว้ว่างใจท่านผู้ใดท่านผู้ใดท่านก็ขีดเครื่องหมาย (✓) ไว้ในช่องไว้ว่างใจ หลังชื่อท่านรัฐมนตรีท่านนั้น ถ้าท่านไม่ไว้ว่างใจท่านก็ขีด (x) หลังชื่อรัฐมนตรีท่านนั้นในช่องไม่ไว้ว่างใจนะครับ แล้วก็นำมาใส่กล่องที่ข้างหน้านั้นะครับ ซึ่งกรรมการจะได้ทำการนับต่อไปนะครับคุณพิภพว่าอย่างไร

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมขอกราบเรียนถามว่า ถ้าไว้ว่างใจ หมายความว่าให้กาเครื่องหมาย (✓) ในช่องไว้ว่างใจ และท่านได้เรียนต่อไปว่า ถ้าไม่ไว้ว่างใจให้กาเครื่องหมาย (x) เช่นนั้นหรือครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ในช่องไม่ไว้ว่างใจครับ

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : แล้วถ้าสมมุติว่าเขาขีดเครื่องหมาย (✓) ในช่องไม่ไว้ว่างใจอย่างนี้ หมายความว่าอย่างไรครับ

ประธานรัฐสภา : แหม ก็คงจะ

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ เกิดมันผิดพลาดไปก็มีเหมือนกันนะครับ

ประธานรัฐสภา : ผิดพลาดก็ขี้ตเป็นโมฆะสิครับ

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : กระผมว่าถ้าเขาทำเครื่องหมาย (x) ก็ดี (✓) ก็ดี ในช่องไม่ไว้ว่างใจละก็ นั่นแสดงว่าไม่ไว้ว่างใจ

ประธานรัฐสภา : ท่านผู้ใดขัดข้องบ้างครับ ว่าอย่างไร

จำสืบเอก ทรงธรรม บัญญัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย) : ท่านผู้เป็นประธานที่เคารพ กระผม จำสืบเอก ทรงธรรม บัญญัติ กระผมขอสนับสนุนคุณพิภพ อะสีติรัตน์ เพราะกระผมกาไปแล้วกาเครื่องหมาย (✓) ในช่องไม่ไว้วางใจบางท่านครับ ก็ถือว่าถ้ากาเครื่องหมาย (✓) ในช่องไม่ไว้วางใจ ก็แสดงเจตนาธรรมณ์ของผู้กาว่าไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีท่านนั้น ถ้ากาในช่องไว้วางใจก็แสดงเจตนาธรรมณ์ของผู้กาไว้วางใจรัฐมนตรีท่านนั้น เพราะมันมีช่องอยู่บังคับอยู่แล้วนี่ครับท่านประธาน

ประธานรัฐสภา : เอา คุณปิยะณัฐว่าอย่างไร

นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานครับ กระผมขออาศัยอำนาจข้อบังคับ ข้อ ๖๑ (๔) กำหนดวิธีการเสนอซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณีสำหรับการลงคะแนนลับในครั้งนี โดยการกาเครื่องหมายอะไรก็ได้ในช่องไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ ถ้ามีเจตนาจะไม่ไว้วางใจก็กาเครื่องหมายอะไรลงในช่องไม่ไว้วางใจ

ประธานรัฐสภา : เดียวครับ คุณปิยะณัฐกับคุณพิภพก็เสนออย่างเดียวกันละขอผู้รับรองหน่อยได้ไหมครับ ผมจะได้ขอมติ

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)

ประธานรัฐสภา : เอาละครับ มีผู้รับรองแล้วนะครับ มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นไหมว่าอย่างไร

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย กระผมอยากจะกราบเรียนว่า ในรัฐสภาแห่งนี้ครับ การที่จะกาเครื่องหมายนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูก ข้อบังคับว่าอย่างไรก็อย่างนั้น ท่านประธาน เห็นว่ากากบาท (x) ก็เป็นกากบาท (x) ไปเลยครับ เราอยู่ในระดับนี้แล้ว ถ้ามาพูดกันในเรื่องนี้แล้วมันน่าจะขำงนอกนะครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ผมว่าเสียเวลานะครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ ที่คุณพิภพกับคุณปิยะณัฐเสนอแนะครับ คือใช้เครื่องหมาย (✓) อย่างเดียวเท่านั้นละ ถ้าไว้วางใจก็กาเครื่องหมาย (✓) ในช่องไว้วางใจ ถ้าไม่ไว้วางใจก็กาเครื่องหมาย (✓) ในช่องไม่ไว้วางใจ เอา ว่าอย่างไร เดี่ยวขอคุณปิยะณัฐก่อนเจ้าของเรื่องว่าอย่างไร

นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพครับ บังเอิญกระผมกากบาท (x) ในช่องไม่ไว้วางใจไปเสียหมดแล้ว กระผมเสนอว่าทำเครื่องหมายอะไรก็ได้เพื่อแสดงเจตนาว่า ถ้าไว้วางใจก็ทำลงในช่องไว้วางใจ ถ้าไม่ไว้วางใจก็ทำลงในช่องไม่ไว้วางใจ

ประธานรัฐสภา : เอา ว่าอย่างไร

นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ภิญญา ช่วยปลอด จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคกิจสังคม เอาอย่างธรรมดา ๆ ท่านประธานครับ คืออันไหนที่เราไว้วางใจก็เหมือนกับเราทำข้อสอบให้มันถูก ก็เขียน (✓) ไป ข้อไหนคนไหนที่เราไม่ไว้วางใจ หมายความว่าทำผิดแล้วก็ทำผิดไป ง่าย ๆ ครับ กา (✓) ที่คนที่เราไว้วางใจ กา (x) คนที่เราไม่ไว้วางใจ ถ้าผู้ใดที่กาไปแล้วก็แจกใหม่ ทำลายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หมดเรื่องครับ ขอขอบคุณ

ประธานรัฐสภา : เอา คุณพิภพว่าอย่างไร

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ กระผม พิภพ อะสีติรัตน์ ต้องขออภัยสักครั้งหนึ่งครับ การที่เราเขียนในช่องว่า ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจที่เขียนหนังสือไว้หมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่า ถ้าใครไว้วางใจก็ทำเครื่องหมายในช่องนั้นจะให้เป็น (✓) หรือ (x) ก็แล้วแต่ ถ้าเขียนเครื่องหมาย (x) ในช่องไว้วางใจ นั้นแสดงว่าท่านไว้วางใจ แต่ถ้าเขียนเครื่องหมาย (x) หรือ (✓) ก็แล้วแต่ในช่องไม่ไว้วางใจนั้นแสดงว่าท่านไม่ไว้วางใจ การที่เขียนไว้อย่างนี้แสดงว่าจะทำเครื่องหมายอะไรก็ได้ ที่ท่านประธานบอกว่า คุณจะทำเครื่องหมาย (✓) หรือเครื่องหมาย (x) ในช่องใดก็แล้วแต่ ถ้าถ้าเครื่องหมาย (✓) ในช่องไม่ไว้วางใจ ท่านก็ไม่ไว้วางใจ อย่างนี้ซีครับ ไม่ยากอะไรเลย เล่นง่าย ๆ ครับ ไม่น่าจะมีปัญหาครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ความจริงผมก็อธิบายจะให้เล่นง่าย ๆ แล้วละแต่ว่าท่านสมาชิกบางท่านอยากจะเล่นยากไปเองละครับ เอาคุณสมัครว่าอย่างไร

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม สมัคร สุนทรเวช ประชากรไทย กรุงเทพมหานคร อยากกราบเรียนท่านประธานครับว่า เรื่องที่เราทำกันวันนี้เป็นของใหม่นิดหนึ่ง ตามข้อบังคับนี้มันลงในกระดาษแผ่นเดียว ลงข้อบังคับเก่า ท่านแจกกระดาษแผ่นเดียวประทับตรา เพราะฉะนั้นในข้อบังคับกำหนดว่าถ้าเห็นด้วยก็ขีด (✓) แผ่นเดียวนั้นนะครับ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ (x) ไม่ออกเสียงก็เอาเป็นโศดให้คนนับคะแนนรู้กัน นั่นเป็นเรื่องไม่มีช่องกระดาษแผ่นเดียว ที่วันนี้เราทำเพื่อความสะดวก เพื่อความรวดเร็ว ก็ถ้าหากว่าที่พูดกันมาตั้งแต่แรกนี้มันแบ่งไว้ ๓ ช่องแล้ว ในแต่ละช่องใครทำเครื่องหมายอะไรใส่ไว้ในช่องนั้น แปลว่าเห็นชอบตามข้อความข้างบนนั้น จบเลย ท่านประธานกรุณาเดินหน้าเถอะครับ ประเดี๋ยวจะได้ประชุมรัฐธรรมนุญครับ

ประธานรัฐสภา : เอาละครับ เพื่อจะได้เสร็จ ๆ กันเสียที เอาตามใจครับผม อนุโลมได้ทุกอย่างละ ถ้าจะไว้วางใจ จะเขียนเครื่องหมายอะไรก็ได้ครับ ในช่องไว้วางใจ ถ้าไม่ไว้วางใจก็เขียนเครื่องหมายไว้ในช่องไม่ไว้วางใจ แต่ว่าช่องงดออกเสียงเป็นอันว่ายกเลิก ใครขัดข้องบ้างครับ เอานับ ๆ ว่าใครขัดข้อง

(ไม่มีสมาชิกยกมือ)

ประธานรัฐสภา : ใครไม่ขัดข้องครับ โปรดยกมือขึ้นครับ

(มีสมาชิกยกมือเป็นส่วนมาก)

ประธานรัฐสภา : เอาละครับ เป็นอันว่าส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องในการที่จะลงคะแนนแบบนี้ครับ ผมจะให้เลขาธิการฯ อ่านรายชื่อตามลำดับอักษรทีละคนนะครับ ตอนนี้ขอตั้งกรรมการนับคะแนนก่อนครับ ขอเชิญคุณเฉลียว คุณานุกุล ครับ ขอเชิญคุณบูรณะศักดิ์ เทพาคำ ครับ ขอเชิญ ร้อยเอก ละเมียน บุญยะมาน ครับ ขอเชิญคุณทวนทอง อีสสระวงศ์ ครับ ขอเชิญคุณหญิงสุวัฒนา เพชรทองคำ ครับ ขอเชิญคุณสมทรง จันทาภากุล ครับ ขอเชิญพันเอก ธาณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครับ ขอเชิญร้อยตำรวจโท เชาวริน ครับ เอาคุณเบ็ยะณัฐว่าอย่างไรอีกละ

นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานครับ ก่อนจะเปิดการลงคะแนน กระผมขอทราบจำนวนซองที่แจกไปก่อนครับ

ประธานรัฐสภา : ได้ครับ

นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : แล้วถ้าหากมีใครมาเพิ่มเติมทีหลังต้องประกาศทุกระยะนะครับ

ประธานรัฐสภา : ได้ครับ คุณสมทรง จันทาทากุล อยู่หรือเปล่าครับ
(นางสมทรง จันทาทากุล ไม่อยู่ในที่ประชุม)

ประธานรัฐสภา : ถ้าอย่างนั้น ขอเชิญคุณสุพัตรา มาศดิตถ์ ได้ไหมครับ
(คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเข้านั่งประจำที่เพื่อทำการตรวจนับคะแนน)

นายบัญญัติ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพชรบูรณ์) : ท่านประธานครับ ผมขอตั้งข้อสังเกตกรรมการสักเล็กน้อย พรรคชาติปัตตานะเป็นตั้ง ๒ คน กรรมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับ ก็ควรจะกระจายไปให้ฝ่ายค้านสิครับ เมื่อกี้คุณสมทรงอยู่ฐานะฝ่ายค้านนี่ครับ แล้วก็ซ้อนกัน ๒ คน พรรคชาติปัตตานะครับ บางทีได้เสียอยู่ที่กรรมการนับคะแนนเหมือนกันนะครับ

ประธานรัฐสภา : เอาคุณเขาวริน ขอถอนให้ พรรคฝ่ายค้านจะเสนอใครเข้ามาครับ เชิญเลยครับ

นายบัญญัติ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพชรบูรณ์) : ผมขอเสนอคุณบุญเรืองครับ แห่งพรรคพลังใหม่ ขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : มีใครรับรองบ้างครับ ขอเชิญคุณบุญเรืองมาครับ เจ้าหน้าที่ไปรดน้ำของเร็ว ๆ หน่อยนะครับ คุณสุพัตราก็บอกว่าอยากจะขอถอนเหมือนกันครับ เพื่อให้ฝ่ายค้านสบายใจจะตั้งใครมาแทนครับ

นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานครับ กระผมมีความเป็นห่วงว่า ถ้าคะแนนออกมาแล้วปรากฏว่า ไม่ไว้วางใจเยอะกว่าจะหาว่าฝ่ายค้านนับผิด กระผมขอยืนยันคุณสุพัตราครับ

๖๓๘

ประธานรัฐสภา : แหม นี่แหละครับว่าตกลงกันเองได้นะไม่เห็นได้สักทีนะครับ เอาอย่างไรงั้นแน่ ผมไม่ขัดข้องหรอก ถ้าตั้งคุณสุพัตราให้เกิดสงสัยขึ้นมาจะขอเปลี่ยนใหม่ คุณสุพัตรา ก็ยอมให้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่เอา

นายปัญญา เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพชรบูรณ์) : ท่านประธานครับ เมื่อกี้กระผมท้วงพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรรมการ ๒ คน คุณเขาวินกับคุณสุพัตราครับ ไม่ใช่เข้าไปท้วง ในกรณีที่ไม่ไว้วางใจอะไรอย่างนั้นนะครับ อย่าลืมนว่าการเลือกตั้งใด ๆ แม้แต่ผู้แทนกรรมการนั้นนะครับมีส่วนได้เสียจะให้ชนะหรือแพ้

(เจ้าหน้าที่ได้นับจำนวนของเสร็จแล้ว เสนอผลต่อประธานรัฐสภา)

ประธานรัฐสภา : คุณสุพัตรา สงเคราะห์หน่อยเถอะครับ เอาให้เสร็จ ๆ ไปครับ ผลของการแจกของนะครับ เจ้าหน้าที่เตรียมซองไว้ ๕๒๖ ซองนะครับ ได้แจกไปแล้ว ๔๕๒ ซอง มีท่านสมาชิกทำซองเสียขอนำมาเปลี่ยน ๖ ซองก็เปลี่ยนให้แล้ว ตกลงมีซองเหลืออยู่ ๗๔ ซองครับ หมายความว่า มีผู้มาลงคะแนนวันนี้ ๔๕๒ ท่านครับ เหลืออีก ๗๔ ครับ ขอเชิญเลขาธิการ ฯ อ่านรายชื่อตามลำดับอักษร

พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา (เลขาธิการรัฐสภา) : พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ

ประธานรัฐสภา : เดี่ยวครับ ขอประทานโทษ คุณกมล อย่าเพิ่งลง ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงหีบให้ดูก่อนว่าเป็นหีบเปล่านะครับ ท่านผู้ใดสงสัยว่าจะมีไฟไฟอยู่ข้างใน มาตรวจดูได้นะครับ

(พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา เลขาธิการรัฐสภาได้เรียกสมาชิกตามลำดับอักษรชื่อ ให้นำซองใส่แผ่นกระดาษออกเสียงลงคะแนนมาใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้ในที่ประชุมเป็นรายคนจนครบ)

ประธานรัฐสภา : ท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือยังไม่ได้รับบัตร - ขอเชิญครับ มีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนน ขอเชิญนะครับ ประเดี๋ยวจะปิดการลงคะแนนนะครับ มีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนอีกครับ ปิดการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญกรรมการทำงานได้ ผมจะแจ้งจำนวนบัตรเท่าที่จ่ายไปนะครับ บัตรที่จ่ายไปทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่มาขอเพิ่มเติม

ที่หลังเข้ามาในที่ประชุมทีหลัง ๒๙ ท่านนะครับ มีรายชื่ออยู่พร้อมหมดแล้ว บัตรทั้งหมด มี ๔๗๕ บัตรที่จ่ายออกไป เป็นซองเสียเสีย ๑๑ ซอง ยังเหลือซองเปล่า ๔๐ ซองที่นี้ ครับ ก็เป็นอันว่าถ้ากรรมการนับคะแนนได้เกิน ๔๗๕ ก็หมายความว่าไม่ถูกต้องแล้วครับ ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๔๗๕ ครับ เชิญกรรมการทำงานได้ครับ

(คณะกรรมการตรวจนับคะแนนได้ทำการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว เสนอผล ต่อประธานรัฐสภา)

ประธานรัฐสภา : ขอเรียนจำนวนให้ทราบนะครับตามที่ได้กราบเรียนไปแล้ว ว่า ซองแจกไปทั้งหมด ๔๗๕ ท่านนะครับ คณะกรรมการนับในหีบบัตรได้ ๔๗๔ ครับ คือมีท่านที่รับไปแล้วไม่เอามาหยอดในหีบบัตร ๑ ท่าน แต่ว่าไฟไฟที่เกินไม่มีครับ มีผู้มา ลงคะแนน ๔๗๔ ท่านครับ ยอดสมาชิกที่มาประชุมจากสมุทตะเบียงนะครับ มีสมาชิก วุฒิสภาเซ็นชื่อ ๑๙๖ ท่าน มีสมาชิกสภาผู้แทนฯ เซ็นชื่อ ๒๗๙ ท่าน รวม ๔๗๕ ท่าน ครับ ว่าอย่างไรคุณทรงธรรม

จำลอง เอก ทรงธรรม ปัญญาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่าน ผู้เป็นประธานที่เคารพ กระผม จำสืบเอก ทรงธรรม ปัญญาติ พรรคสยามประชาธิปไตย กระผมยินดีดูการทำงานของกรรมการ กรรมการทำต่อไปครับ กระผมจะพูดกับท่านประธาน คือกระผมเองไม่ใช่ไม่ไว้วางใจคุณสุพัตรา มาศดิตถ์ แต่กระผมเกรงว่าบรรดาสมาชิกทั้งหลายท่านจะเกิดแคลงใจ เพราะกรรมการทั้งหมดนั่งอยู่ด้านโน้น แล้วมีหน้าที่รวมคะแนน อย่างเดียว คุณสุพัตรา มาศดิตถ์ นี้เป็น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล อ่านว่า ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ แต่กระผมไปนั่งอยู่ข้างหลังก็เห็นว่าคุณสุพัตราอ่านถูกต้อง แต่เพื่อที่ไม่ให้เกิดข้อ ครหาขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้ให้เกิดความไม่สบายใจของสมาชิกทั้งสภา ทั้งท่านวุฒิสมาชิกด้วย กระผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า คุณสุพัตราอ่านเสร็จแล้วก็เสียใบ้ อ่านแล้วก็เสียใบ้ ทางกรรมการซึ่งมีหน้าที่กำหนดอยู่รวมอย่างเดียวกัน ก็ไม่ได้ดูว่าคุณสุพัตราอ่านนั้นนะ ถูกต้องหรือไม่ สมมุติเนะครับ กระผมไม่ได้ไม่เชื่อใจ สมมุติว่าคุณสุพัตราจะอ่านในพรรค เดียวกันที่เป็นรัฐมนตรีว่า ไว้วางใจ ทั้ง ๆ ที่ไม่ไว้วางใจ ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้ เพราะ ฉะนั้นกระผมอยากจะให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งครับ ไปร่วมอ่านหรือว่าดูที่คุณสุพัตราอ่านว่า

เป็นไปตามนั้นหรือไม่ เพื่อความสบายใจครับ กระผมฝ่ายเป็นกลางนะครับ พรรคสยามประชาธิปไตยฝ่ายเป็นกลางก็อยากจะให้มันเป็นกลางให้ยุติธรรม แล้วก็ทรงธรรม ปัญญาดี นักชอทรงธรรม ก็มีความเป็นธรรมครับ

นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ชูสง่า ส.ส. เชียงราย พรรคชาติประชาธิปไตย กระผมว่าการอ่านนี้ควรจะทำแบบวิธีในการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทย คืออ่านแล้วชูให้คนข้าง ๆ เห็นครับ ไม่ใช่อ่านแล้วคนอื่นไม่เห็นของเรานี้เบอร์ ๑ อย่างนี้ให้เลยนี้แล้วก็ลงคะแนน พออ่านปั๊บก็ชูเลยครับ อย่างเราลงคะแนนเลือกตั้งนี้ครับ หรือไม่อย่างนั้นทำกระดานไว้เลยครับ เขียนชื่อเลย พออ่านปั๊บให้เห็นเลย แกร็ก ๆ แบบเลือกตั้งครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : เอาว่าอย่างไรคุณพิภพ

นายพิภพ อะสีติรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม พิภพ อะสีติรัตน์ ท่านประธานครับ ผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากและไม่ต้องตั้งกรรมการเพิ่ม เพียงแต่กรรมการทุกท่านที่นั่งกันอยู่ ยกเว้นคุณสุพัตรา ซึ่งอ่านดีอยู่แล้วผมก็เห็น แต่ว่าเพื่อกันข้อครหาอย่างคุณทรงธรรมว่า ก็กรรมการท่านได้ตั้งคะแนนนะข้ามมาอีกสักคนซิครับ มาช่วยคุณสุพัตราอีกสักคนหนึ่งไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนะครับ ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ ผมไปดูคุณสุพัตราอ่านถูกต้องหมดนะครับ แต่ว่าเพื่อกันข้อครหาข้ามมาสักคนซิครับ คุณบูรณะศักดิ์ก็ได้ข้ามมาฝั่งนี้เสีย

นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะคะ ดิฉันก็เห็นด้วยในวิธีที่ท่านทำทั้งนี้ แต่อยากจะกราบเรียนว่า ท่านพันเอก ธาณี เสนิงวงศ์ ฯ เป็นคนเซ็คครั้งหนึ่งแล้วดิฉันก็มาอ่านและดูกัน โอ.เค. อาจจะไม่วางใจ ๒ คนนี้ เพิ่มคนอื่นก็ได้ แต่ดิฉันอยากจะกราบเรียนว่า เราระวังกันจนกระทั่งไม่ให้เกียรติกันคะ ขอบพระคุณมากคะ

ประธานรัฐสภา : เอาละครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ก็เล่นลูกถ่วงกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จักเสร็จละครับ เอาท่านกรรมการที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งนี้ไปนั่งฝั่งโน้นเสียอีกคนหนึ่งครับ จะได้หายข้องใจ

นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :
 ท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน สุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการนับคะแนนนะคะ ระหว่างที่กำลัง
 บวดยังไม่เสร็จ ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังถึงวิธีการนับคะแนนของเรานะคะ ทุกคนจะได้
 สบายใจว่าเราได้ทำกันโดยความถูกต้องรอบคอบแต่ว่าเวลาต้องใช้จำนวนมาก เพราะเหตุว่า
 เราแบ่ง เมื่อได้ซองไปแล้วนับได้ ๒๗๔ นะคะ เราก็ได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
 เช็กกันหมดแล้วว่า เป็นไว้วางใจทั้งหมด เราก็แบ่งไว้ปักหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นไม่ไว้
 วางใจทั้งหมด ก็แบ่งไว้ปักหนึ่งเหลือปักที่เหลือคือจำนวนคณะใน ๒๔ คน หมายถึงว่าใน
 ๒๔ บางคนก็ลง ไว้วางใจ บางคนไม่ไว้วางใจ บางคนงดออกเสียง ไว้เป็นจำนวนคณะ
 ทั้งหมดมี ๑๖๘ รายการนะคะจำนวนคณะ ฉะนั้นใน ๑๖๘ นี้ ทุกคนจะต้องอ่านและเช็กนี้
 จำนวนถึง ๔ พันกว่าครั้ง ซึ่งมันทำให้เหนื่อย เพราะฉะนั้นที่ซ้ำมากก็คือ ใน ๑๖๘ นี้
 เท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนที่มันซ้ำหลายชั่วโมง หลายคนอาจจะสงสัย
 นะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันว่า เราอาจจะมียุติแก้ไขในคราวต่อไป อย่างดอกเตอร์อนุวรรตน์
 ท่านก็แนะนำว่า ถ้าต่อไป ๒๔ คนก็ทำ ๒๔ กล่องไปเลย แต่ละคนก็มี ๑, ๑, ๑, จะได้นับ
 เร็วนะคะ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ ตัดสินใจว่า ไว้วางใจทั้งหมดหรือไม่ไว้วางใจทั้งหมดไป
 ในแต่ละใบ แต่สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอีก เอาทั้งหมดดีกว่า
 ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานรัฐสภา : จะเอาทั้งคณะก็ต้องมี ๔๔ กล่องใช่ไหมครับ

นายสมาน ชมภูเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลำพูน) : ท่านประธานที่
 เคารพ ผมขอเรียนถามกรรมการด้วยความเคารพนะครับ ที่ท่านมีคนกานะครับ เขาเรียกว่า
 งด แล้วก็ไว้วางใจ แล้วก็ไม่ไว้วางใจ ที่นี้มีการกามี ๒ อันเกิดขึ้น ๒ อันเกิดขึ้น อย่าง
 ว่าเขาเขียนคำว่า “ไม่ไว้วางใจ” แล้วขีดคำว่า “ไว้วางใจ” ด้วย แต่เขาไปฆ่าตรงคำว่า
 “ไม่ไว้วางใจ” ออก ทั้ง ๆ ที่มีเจตนาอยู่ชัดเลยนะครับ บ่งชัดผมเห็นว่าเขาลงช่องเดียว
 ถูกต้องแล้ว แต่ว่าไอ้ตรงนั้นฆ่าเห็นเครื่องหมายฆ่าโดยชัดแล้ว แต่ไปเขียนคำว่า “งด”
 ครับ ผมไม่ทราบนโยบายของกรรมการนี้คะแนนมันจะหายไป ขอให้ชี้แจงด้วยครับผม

นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :
 ขอขอบคุณคุณสมานมากค่ะ เมื่อกี้ที่จริงโน้ตไว้แล้ว ลืมเอาโน้ตมา มีปัญหาอยู่ประมาณ
 ๒๐ ใบนะคะ บางคนกาไว้ว่างใจ แล้วก็มาขีดอันที่ไว้ว่างใจออก แล้วก็ไปขีดเป็นไม่ว่าง
 ใจ แล้วก็เซ็นชื่อกำกับก็มีก็แปลว่ามีทั้ง ๓ ช่องไปเลยนะคะ บางคนขีดไม่ว่างใจ
 แล้วก็กาออก มาขีดไว้ว่างใจ แล้วก็ที่เราตกลงกันว่าเครื่องหมายอะไรก็ได้ที่ตรงช่องว่าง
 ใจหรือไม่ว่างใจหรือช่องไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นบางอันจะมีเครื่องหมายทั้ง ๒ ช่อง
 เพราะฉะนั้นกรรมการทุกคนก็พิจารณาร่วมกันนะคะทั้ง ๘ คน แล้วก็ลงมติว่าอันไหนที่มี
 เครื่องหมายทั้ง ๒ ช่อง หมายถึงว่าแม้จะขีดออกอะไรก็ตามนี้ เราถือเป็นโมฆะ หมายถึง
 ว่าในใบหนึ่ง ๒๔ คนนะคะ ถ้าเบอร์แรกนะคะขีดถูก (✓) ไว้ว่างใจ แล้วไปกาออก แล้วก็
 ไปขีดผิด (x) เป็นไม่ว่างใจ นี้ เราก็นับเป็นโมฆะเฉพาะคนนั้น ถ้าคนอื่น ๆ ถูกนะคะ
 หมายถึงไม่ใช่โมฆะทั้งใบนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ประธานรัฐสภา : กราบเรียนท่านสมาชิกที่เคารพครับ การรวมคะแนนเสร็จ
 ลี้นลงแล้วนะครับ ก่อนที่จะประกาศผลของการรวมคะแนน ผมอยากจะกราบเรียนข้อ
 ข้องใจบางประการก่อน คือ

ข้อที่ ๑ เมื่อตอนประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา คุณสมัคร สุนทรเวช ให้ข้อคิด
 ว่า ข้าราชการรวมคะแนนได้ร่วออกไปถึงหนังสือพิมพ์ จนหนังสือพิมพ์ลงแล้วนะครับ ขอ
 กราบเรียนให้ทราบว่าคะแนนเราเพิ่งรวมเสร็จเดี๋ยวนี้เองครับ ที่หนังสือพิมพ์ลงไปเมื่อ
 ก่อนบ่าย ๒ โมงนะ เป็นการเดาของหนังสือพิมพ์ครับ

ข้อที่ ๒ ก็คือว่า ขอกราบเรียนฝากผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพิจารณาบ-
 ประมาณในปีใหม่นี้ครับว่า ขอได้กรุณาแปรญัตติข้อเครื่องคิดเลขขนาดเล็กให้กรรมการ
 การด้วยครับ

ประการที่ ๓ ก็คือเอกสารทั้งหมดในการลงคะแนนนี้เราจะเก็บไว้เป็นความลับ
 ก่อนนะครับ ทุกอย่างจะปิดลับไว้ แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วขอให้ท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน
 ทุกพรรคส่งผู้แทนมาร่วมปรึกษองเอกสารนี้ด้วยครับ เพื่อมีข้อสงสัยต่อไป ในภายหลังจะได้

๖๔๔

มาตรฐานสอบกันได้นะครับ ขอความกรุณาเราจะเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคส่งผู้แทนมาเห็นชื่อกำกับครับ

ผลของการตรวจนับคะแนน ผู้ตัดใจขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๗ นะครับ

กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ยุนตระกูล ไว้วางใจ ๒๙๙ ไม่ไว้วางใจ ๑๖๓ นายไพจิตร เอื้อทวีกุล ไว้วางใจ ๒๙๙ ไม่ไว้วางใจ ๑๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวน หลีกภัย ไว้วางใจ ๓๐๓ ไม่ไว้วางใจ ๑๕๖ นายณรงค์ วงศ์วรรณ ไว้วางใจ ๓๔๕ ไม่ไว้วางใจ ๑๑๗ นายบุญอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ไว้วางใจ ๓๒๖ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๕ นายปรีดา พัฒนถาบุตร ไว้วางใจ ๓๓๐ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๐

กระทรวงพาณิชย์ นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี ไว้วางใจ ๓๓๒ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๐ นายทวี ไกรคุปต์ ไว้วางใจ ๓๑๔ ไม่ไว้วางใจ ๑๔๘ ร้อยตรี ประพาส ลิ้มปะพันธ์ ไว้วางใจ ๓๑๖ ไม่ไว้วางใจ ๑๔๖

กระทรวงอุตสาหกรรม พลตรี ชชาติชาย ชุณหะวัณ ไว้วางใจ ๓๐๙ ไม่ไว้วางใจ ๑๔๕ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ไว้วางใจ ๓๑๘ ไม่ไว้วางใจ ๑๔๑ นายบรม ตันเถียร ไว้วางใจ ๓๑๔ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๔

กระทรวงคมนาคม พลเรือเอก ออมร ศิริกายะ ไว้วางใจ ๓๕๒ ไม่ไว้วางใจ ๑๑๐ นายวิระ มุสิกพงศ์ ไว้วางใจ ๒๙๖ ไม่ไว้วางใจ ๑๗๑ นายมนตรี พงษ์พานิช ไว้วางใจ ๓๐๒ ไม่ไว้วางใจ ๑๖๕ นายชุมพล ศิลปอาชา ไว้วางใจ ๓๐๙ ไม่ไว้วางใจ ๑๕๒

กระทรวงมหาดไทย พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ ไว้วางใจ ๓๔๘ ไม่ไว้วางใจ ๑๑๙ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ไว้วางใจ ๒๙๓ ไม่ไว้วางใจ ๑๗๐ นายโกศล ไกรฤกษ์ ไว้วางใจ ๓๑๕ ไม่ไว้วางใจ ๑๕๐ นายวิเชียร เวชสวรรค์ ไว้วางใจ ๓๒๕ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๓

กระทรวงศึกษาธิการ นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ไว้วางใจ ๓๒๖ ไม่ไว้วางใจ
๑๓๓ นายขุนทอง ภูมิวเดือน ไว้วางใจ ๓๒๑ ไม่ไว้วางใจ ๑๓๙

กระทรวงการต่างประเทศ พลอากาศเอก สิทธิ เสวตศิลา ไว้วางใจ ๓๓๙
ไม่ไว้วางใจ ๑๒๖ นายอรุณ ภาณุพงศ์ ไว้วางใจ ๓๔๓ ไม่ไว้วางใจ ๑๒๓

กรรมการตรวจนับคะแนน คือ นายบูรณะศักดิ์ เทพาคำ นายเจลีเยว คณานุกูล
นายทวนทอง อิศสระวงศ์ ร้อยเอก ละเมียน บุญยะมาน นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์
พันเอก ธาณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ คุณหญิงสุวัฒนา เพชรทองคำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๗ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๐๓
วรรคท้าย บอกว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหมายความว่าถึงรัฐสภาตามบทเฉพาะกาล ต่อจากนี้ท่าน
นายกรัฐมนตรีจะขอปราศรัยสักเล็กน้อยครับ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) : กราบเรียนท่านประธาน
ครับ กระผมขออนุญาตเรียนว่า รัฐบาลยินดีที่ได้รับความร่วมมือและสนใจจากสมาชิก
รัฐสภาในการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ข้ออภิปรายของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ส่วนใดที่เป็นประโยชน์ รัฐบาลก็จะได้รับไปพิจารณาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ ส่วนที่บาง
ส่วนของรัฐบาลยังไม่ได้เรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ รัฐบาลก็จะหาโอกาสเรียนให้ท่าน
สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่เหลือขอเลื่อนไปในคราว
หน้าครับ วันนี้ขอปิดประชุม ขอขอบพระคุณมากครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา

ผู้จัดรายการประชุม

๑. สติมา คุ่มมงคล
๒. รุจิรา เมล็ดแดง
๓. สุจิตรา ไกรบุผา
๔. กุชชงค์ เอกบุตร
๕. กรุณา พิมพ์สุวรรณ
๖. อรสา เจียมเจริญ
๗. นนทลี จำปาคง
๘. บุษราคัม สกลวาริ
๙. สมศรี ใจอ่อนนุ่ม
๑๐. ปราณี เอกรัตนากุล
๑๑. ชนิกา ศรีสมวงษ์
๑๒. สุดคะนึง ดิษยาธิคม